



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

16 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 15 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 1,543 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 37,453 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 97 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 28,383 ราย รักษาอยู่ใน รพ. 8,973 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 139,639,620 ราย เสียชีวิต 2,998,307 ราย รักษาหาย 118,697,373 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ กัมพูชา สั่ง ล็อกดาวน์กรุงพนมเปญอย่างน้อย 2 สัปดาห์จนถึงปลายเม.ย. อินเดีย มีผู้ป่วยรายใหม่เกินสองแสนคนเป็นครั้งแรก

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. พบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ เว็บไซต์ (มติชน , เดลินิวส์ ผจก.รายวัน, คมชัดลึก,innnews)

-ผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ **จ.เชียงใหม่** ติดเชื้อเพิ่ม 272 ราย ประกาศโซนสีแดงโควิด-19 ระบาดหนักพบผู้ป่วยเกิน 50 ราย 5 อำเภอ “เมือง-สันทราย- สันกำแพง-หางดง-สารภี” **จ.ประจวบคีรีขันธ์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 98 คน อยู่ในเขตอำเภอหัวหินถึง 73 คน โดยส่วนใหญ่มาจากสถาบันเทิง โดยเฉพาะมาายผ้า **จ.ชลบุรี** ยังน่าเป็นห่วง ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย เกือบทั้งหมดยังคงเป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ และสถานบันเทิงในพื้นที่ จ.นนทบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 94 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง **จ.ขอนแก่น** พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 31 ราย เร่งตั้งรพ.สนาม 2 แห่ง เริ่มปฏิบัติการ 16.00น. **จ.ภูเก็ต** ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย คกก.โรคติดต่อมีมติไม่ล็อกดาวน์ **จ.นครราชสีมา** พบผู้ป่วยเพิ่ม 28 ราย พบชาวญี่ปุ่น 5 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิง รพ.ปากช่องติดตั้งรพ.สนาม 80 เตียง โดยได้รับบริจาคจาก เอสซีจี **จ.นครปฐม** ติดเชื้อเพิ่ม 27 ราย **จ.อุตรธานี** ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย เป็นอันตรายที่ลดลง

-**จ.ยะลา** เป็นจังหวัดล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้อ โดยมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 335 วัน ทำให้ขณะนี้จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรอบใหม่ ได้แก่ จ.สตูล

-หน่วยงานต่างๆ ที่พบพนักงาน /จนท.ติดเชื้อ ดังนี้ **สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี** มี ร.ต.อ.ติดเชื้อโควิด-19 ต้องสั่งกักตัวตำรวจตรวจหาเชื้อทุกนาย **กปน.** พบพนักงานสงฆ์ใหญ่ประชาชนขึ้น ติดเชื้อโควิด 2 ราย งดใช้อาคารชั่วคราว ยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดภัย **จนท. ไปรษณีย์สามเสนใน** ติดโควิด สั่งตรวจเพิ่มคนใกล้ชิดอีก 20 คน

2. ผู้ติดเชื่อนั่งรถทัวร์กลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)

-โซเชียลมีเดียและเพจต่างๆ ทั่วจ.ขอนแก่น เผยแพร่ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด เป็นนักศึกษาสาวชาวขอนแก่น ที่โพสต์ข้อความและไทม์ไลน์เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 ของตนเองผ่านไอจีส่วนตัว นั่งรถทัวร์กลับบ้าน อ้างทางบ้านให้ไปรักษาที่นั่น ด้านผวจ.ขอนแก่น สั่งการสสจ.ตรวจสอบ หากมีความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย.

3. ประเด็นในสื่อโซเชียล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ , sanook)

-เฟซบุ๊กไทยรัฐออนไลน์ : เผยแพร่คลิปวิดีโอ การประสานช่วยเหลือผู้ป่วยย่านสายไหม ติดเชื่อยกครอบครัว 4 คน แม่ย้ายเข้าไอซียู เมียไอเป็นเลือด ส่วนตัวเอง-ลูก ยังรอเตียงรักษา วอนจนท.ช่วยด่วน โดยผู้สื่อข่าวพยายามบอกเล่าแสดงให้เห็นว่า รพ.มารับตัวผู้ป่วยล่าช้ามาก ทั้งที่ติดต่อไปหลายวันแล้ว จนมีการประสานงาน 1668 ให้รพ.พยาบาลมารับผู้ป่วย โดยผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่รถเคลื่อนที่ไม่ได้ไปตรวจที่รพ.ทำให้ไม่มีรพ.พยาบาลมารับไปรักษา

-อินสตาแกรม: นักร้องสาววันเดอร์เฟรม โพสต์ไอจี แสดงความเป็นห่วงคนพ่อดีติดเชื้อโควิด 19 รักษาอยู่รพ.แห่งหนึ่งเป็นเตียงร่วมกับผู้ป่วยคนอื่น มีความดันสูง 171 กลัวอาการจะทรุด จึงพยายามติดต่อรพ.แห่งใหม่ เพื่อหาเตียง แต่หาไม่ได้ ล่าสุดโพสต์ขอขอบคุณรพ.เข้าช่วยเหลือแล้ว โดยจะย้ายไปรักษารพ.นวนรินทร์ 9

-แฟนเพจ : @Red Skull In Love เผยแพร่รูปภาพ จากผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด 19 ขณะกำลังจับกลุ่มกับผู้ป่วยด้วยกันเล่นไพ่ ด้านแฟนเพจ @ความ+Social Airlines เผยคลิปผู้ป่วยโควิด 19 อยู่ในรพ.สนาม นั่งจับกลุ่มคุยกันโดยไม่มีเว้นระยะห่าง และไม่มีกั้นฉากกั้นหน้ากอนามัยระบุว่า อยู่รพ.สนาม ไม่ต้องเว้นระยะห่างกันหรือ ชาวโซเชียลตั้งคำถามกันว่า เหตุใดคนข้างในถึงสบาย ไม่สนใจการเว้นระยะห่าง ทั้งที่จนท.ต้องทำงานอย่างหนึ่ง ส่วนประชาชน ห้างร้านต่างๆ ต้องปิดตัวลง

-ทวิตเตอร์ : ผู้ใช้งานแอคเคาท์ @mgggul97 ทวิตข้อความ ว่า รพ.สนามนำอาหารบูดมาให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รับประทาน ต่อมาได้ลบทวิตไป และระบุว่า แค่ว่าพุดถึงอาการไม่ได้กลิ่น เลยไม่รู้ว่าเป็นอาหารบูด

-tiktok : พบว่าผู้ใช้แอป ส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ใช้เป็นช่องทางโพสต์คลิปเรื่องราวต่างๆ ขณะอยู่ในรพ. / รพ.สนาม อาทิ @รีวิวตามใจเม ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมาก แนะนำผู้ติดเชื้อให้ขอรพ.ทำ CT scan เนื่องจากแค่ x-ray ทราบผลไม่ละเอียดว่าเชื้อลงปอดหรือไม่ , @nattanicha khoonpool เป็นกลุ่มเสียง มีไข้ เจ็บคอ ไปตรวจหาเชื้อที่รพ.กรุงเทพ 3,500 บาท รอ 4 วันแล้วไม่ส่งให้ ได้แต่กักตัวอยู่ในห้อง ไม่มีหน่วยรพ.ไหนติดต่อกลับมา, @alicewithme แนะนำการตรวจหาเชื้อเพื่อความสบายใจหลังสงกรานต์ ราคาไม่แพงแนะนำรพ.อินเตอร์เมดิคอล แคร่แอนแล็บ โดยหากตรวจวิธี swap จมูก ราคา 950 บาททราบผลอีก 1 วัน ให้ไปรับผลที่รพ. หากต้องตรวจแบบswap กระพุ้งแก้มและ จมูก ราคา 2,000บาท ได้ผลอีก 3 วัน , @อ้อมแอม รีวิวการตรวจโควิดแบบโดรทริที่รพ.กรุงเทพ ราคา 3,500 บาท แจกผลผ่านแอปฯ , @vavelennn รีวิวว่า คนที่จะนอนในรพ.เอกชน ถ้ามีประกันสุขภาพ หรือประกันโควิด สามารถเลือกนอนห้องเดี่ยวได้ แต่ถ้าไม่มีประกันต้องไปนอนรวม แต่ถ้ารพ.ไม่มีห้องแล้ว ก็ต้องไปนอนรพ.รัฐ นอกจากนี้ ยังโพสต์อีก คลิประบุว่า โควิด มีหลายสายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่ระบาดในตลาดกึ่ง เป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ชื่อ B1351 ผู้ติดเชื้อจะมีการไม่รับรส ไม่ได้กลิ่น และอาการไข้หวัดปกติ ปวดหัวตัวร้อน เป็นไข้ ไข้ขึ้นสูง ส่วนที่ตนเองติดเชื้อคือสายพันธุ์อังกฤษ B.117 ซึ่ง 80-90 % ไม่แสดงอาการ อาการคือ เป็นไข้ ปวดหัว ตัวร้อน หรือ อาจหายใจไม่ออกเนื่องจากไวรัสทำปฏิกิริยากับโพรงจมูกแต่กินอาหารได้ปกติ, @realtorasstory รีวิวการเข้ารับรักษาในรพ.เอกชน /hospital เหมือนไม่ได้อยู่ในรพ. เหมือนการกักตัวแบบผู้ที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศ เพราะอาการไม่หนัก

4.ดารานักร้อง นักแสดง ตรวจโควิดรอบสองพบติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, sanook)

-ยังคงมีบุคคลในแวดวงบันเทิงออกมาประกาศ พร้อมโชว์ผลตรวจว่า ติดเชื้อโควิด 19 หลังจากที่ตรวจครั้งแรกผลเป็นลบ ตรวจครั้งที่ 2 พบเชื้อโควิด 19 บางครอบครัวติดเชื้อทั้งพ่อ แม่ ลูก โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น วันทำงาน และเข้ารับรักษาใน Hospital

5.รพ.มงกุฎวัฒนะ ขอวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, sanook)

-พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊ก ขอจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้ ‘บุคลากร’ เหนือรับมือผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ ‘นักรบชุดขาว’ พร้อมรบได้อย่างปลอดภัย

6.รมช.สร. โพสต์ขอโทษเรื่องภาพการแย่งจมูกตรวจหาเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, matichonweekly

-รมช.สร. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงคราว่า หลังโพสต์ภาพที่ตัวเองกำลังเข้ารับการตรวจโควิด 19 ด้วยวิธีแย่งจมูก โดยขานี้ตจับโป๊ะ ตรวจโควิดปลอม พร้อมขอโทษหากรูปที่นำมาใช้นั้นอาจทำให้ประชาชนสับสนโดยไม่เจตนา โดยตนไปตรวจมาจริง ภาพถ่ายเป็นภาพตอนสวอปเสร็จ ซึ่งทีมขอถ่ายเพื่อสื่อสาร ถ้าเห็นว่ามันผิดหรือไม่ครบถ้วน ต้องขอโทษทุกท่านด้วย

7.เสนอให้กักตัวที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

- นพ.อิราวัต อารีกิจ “หมออ้อม” อดีตนักร้องที่หันไปเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์เฟซบุ๊ก แนะนำรัฐบาลให้ผู้ติดเชื้อโควิดกักตัวที่บ้านใช้ระบบดาวเทียมติดตาม 24 ชม.

8. ต่าอสม.ห้ามเล่นสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : line.today

-ทีวีช่อง one เสนอข่าว หนุ่มเหนือรายหนึ่งอัปเดตคลิปต่า อสม. ที่ห้ามเล่นสงกรานต์ ดูถูกเรื่องการศึกษา และบอกว่าโควิดไม่ติดกันง่ายๆ จากนั้นโซเชียลเข้ามาวิจารณ์อย่างหนัก จนต้องอัปเดตคลิปขอโทษ

9.กลุ่มเสียงคลัสเตอร์ผับ ตรวจโควิดแต่ไม่รอผลออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สสจ.ภูเก็ต เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 โดยพบว่าผู้ป่วยรายที่ 89 ซึ่งเป็นหญิงวัย 21 ปี ที่เป็นกลุ่มเสียงสูงจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง มีการเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ สปคม. แต่วันต่อมายังเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปยัง จ.ภูเก็ต โดยไปหลายสถานที่ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ เดินถนนเมืองเก่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะโทร.แจ้งผลว่าติดเชื้อโควิด

10.ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อ 4 ครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ผู้ป่วยโควิด จากคลัสเตอร์ทองหล่อ แคร่ประสบการณ์ ตรวจโควิด 4 ครั้ง ถึงพบเชื้อ

11. จัดงานสงกรานต์ที่ไม่เว้นระยะห่าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-โลกออนไลน์วิจารณ์แผนภาพงานฉลองเทศกาลสงกรานต์ ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร มีประชาชนร่วมชุมนุมโดยไม่มีการเว้นระยะห่าง และไม่สวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังมีรถแห่เครื่องเสียง มีการเต้นรำ ตีมโหรี และเล่นน้ำกันอย่างโจ่งครึม ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก Red Skull In Love แชรภาพงานฉลองสงกรานต์ ที่ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี มีผู้คนจำนวนมากเบียดเสียดกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย โดยมีนางพยาบาลคนหนึ่ง โพลสเฟซบุ๊ก เพ็ญลงเวรมาร่วมงานด้วย ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นบุคลากรทางการแพทย์แท้ๆ แต่กลับสนับสนุนให้คนรวมตัวกัน ส่วนที่จ.มุกดาหาร เพจเฟซบุ๊ก ของ รถแห่พื้อดีโอ ออนไลน์ มุกดาหาร ไลฟ์สดบรรยากาศการแสดงสดรถแห่ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่บ้านเหล่าป่าเป็ด ต.นาโสก อ.เมือง จ. มุกดาหาร มีผู้คนจำนวนมากออกมาเฉลิมฉลองเล่นน้ำสงกรานต์ เดินไปกับริดเครื่องเสียง ตีมโหรี แต่ละคนไม่สวมหน้ากากอนามัย

12. เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยละเอียดยิบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด ซึ่งไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 226 ได้บอกข้อมูลอย่างละเอียดไม่มีปิดบัง แม้กระทั่ง "นั่งศึยหอยบ้านพ่อกำนันปากน้ำปราณ" ทำให้ผกก.สน.ปากน้ำปราณสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ภายหลังเพจเฟซบุ๊ก สสจ.ได้นำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบแล้ว

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทุกฉบับ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน,บ้านเมือง,ประชาชาติธุรกิจ, ไทยรัฐ, thaipublica, thaipbs, tnnthailand, innnews, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ.เป็นประธานประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ยืนยัน เดินหน้าฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาต่อ ย้ำคกก.ดูแลความปลอดภัยการใช้วัคซีน ยังไม่พบข้อบ่งชี้ผิดปกติอย่างมีนัยยะสำคัญในกลุ่มคนไทย สธ.จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นลำดับความสำคัญอันดับ 1 คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบยกระดับควบคุมโควิด 19 ปรับพื้นที่จังหวัดเป็น 2 ระดับ สีแดง 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น ส่วนสีส้ม 59 จังหวัด ทุกจังหวัด ปิดผับ บาร์ อาบ อบ นวด งดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 50 คน งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ยกเว้นในครอบครัว ส่วนร้านอาหารนั่งทานได้ ห้ามขายห้ามตีมโหรี เตรียมเสนอ ศบค.พิจารณา วันที่ 16 เม.ย.นี้ เวลา 13.30 น. มีผลบังคับใช้ 2 สัปดาห์หลังสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ทุกฉบับ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, innnews, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thestandard, springnews, thaigov, newtv, thailandplus, sondthitalk, isranews)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.แทนผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าว การระบอบใหม่เป็นวัยหนุ่มสาวกระจายสู่อุปกรณ์ พบคลัสเตอร์งานสัมมนานนทบุรีโยง 8 จังหวัด มีการเสนอมาตรการแบ่งพื้นที่หนักเบาต่างกัน และต้องเหมาะสมต่างกันตามแต่ละพื้นที่ ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือไม่ปิดบังข้อมูล ถ้าฝ่าฝืน ก็จะมีโทษ ปรับ หรือ จำคุกแล้วแต่กรณี ยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ล่าช้า ฉีดได้ตามเป้าหมายโดยฉีดไปแล้ว 581,308 ใน 77 จังหวัด

-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย การเตรียม Hospitel มีมาตรฐานเดียวกับการรักษาในสถานพยาบาลชั่วคราว จัดหาแล้วเกือบ 4,900 เตียง ดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ต้องจัดหาเพิ่มอีก 7,000 เตียง ส่วนการรักษาหากมีประกันสุขภาพจะให้เบิกจากประกัน หากไม่มีจะได้รับการสิทธิตามสิทธิในการรักษาพยาบาลภาครัฐ การย้ายผู้ป่วยจะถูกคัดกรองโดยรพ.หลักก่อน สบส. ได้ออกประกาศกำหนดให้คลินิกและรพ.ทุกแห่ง ต้องมีระบบให้คำปรึกษาคนไข้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อตรวจพบผลเป็นบวกจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อ และต้องจัดหาเตียงให้ผู้ป่วยโดยการประสานและส่งต่อหากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล ขณะนี้กำลังดำเนินการตามกม.กัปรพ.เอกชนย่านบางนา ไม่ดูแลผู้ป่วยหลังพบติดเชื้อโควิด 19 กรณีมีกระแสว่า มีรพ.เอกชนมีการประชาสัมพันธ์ ส่งข้อความถึงประชาชน ให้มาลงทะเบียนจองรับวัคซีนทางเลือก เข้าข่ายโฆษณาเกินจริง

-อธิบดีกรมการแพทย์ เผยหากเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้นได้ที่รพ.หรือ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีสถานพยาบาลให้การรองรับ หากยังไม่มีการแสดงชัดเจน จนท.รพ.จะให้สังเกตอาการที่บ้าน หรือในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด 14 วัน หากผลเป็นลบในกลุ่มเสี่ยง ยังต้องกักตัวเพื่อตรวจยืนยันอีกครั้ง แต่หากผลเป็นบวก จะส่งข้อมูลไปยังกรมควบคุมโรค และกรมวิทย์ฯ และหากเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ของกม.จะส่งข้อมูลไปยังกรมวิทย์ฯ และสบค.พร้อมกับแจ้งผลการตรวจให้กับผู้ป่วยทราบ หลังจากนั้นจนท.จะประสานรพ.เครือข่าย เพื่อจัดหาเตียงและแจ้งการเดินทางเพื่อปรับผู้ป่วยมายังรพ.โดยเร็วที่สุด หากรพ.ไม่สามารถรองรับการรักษาได้ ขอให้แจ้งมายังสายด่วนโควิด-19 เฉพาะกิจ โทร 1669, 1668, 1330 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ แอดไลน์ LINE @saibaideebo

ประเด็นข่าว

-กองทัพ จัดตั้งรพ.สนามเพิ่ม 2 แห่งคือ 1.รพ.สนามประจวบฯ ค่ายธนะรัชต์ , รพ.ค่ายฯ รองรับได้ 69 เตียง 2.รพ.กองทัพบกเกียกกาย กทม. รองรับได้ 86 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ)

-อย. ระบุ ไม่เคยปิดกั้นภาคเอกชนนำเข้าและใช้วัคซีนโควิด-19 กรณีรพ.เอกชนที่ได้รับอนุญาตนำเข้ายาอยู่แล้ว หากประสงค์จะนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ให้มาขอขึ้นทะเบียนวัคซีน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากล ขณะนี้อนุมัติวัคซีนไปแล้ว 3 รายการ และอยู่ระหว่างประเมินคำขออีก 1 รายการ โดยบ.ยังยื่นเอกสารไม่ครบ รวมทั้งมีบริษัทและรพ.เอกชนมาปรึกษาและรับคำแนะนำในการขึ้นทะเบียนอีก 10 ราย แต่ยังไม่มียื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ)

-อธิบดีกรมอนามัย ระบุ นามับโพลสำรวจความกังวลของประชาชนจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง ผับ บาร์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 62.1% กังวลติดเชื้อโควิด-19 กังวล การปกปิดใหม่ไลน์ไลน์ของคนที่มีประวัติไปสถานบันเทิง ร้อยละ 27.5 ประชาชนอยากฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 42 จากเดิมไม่ยอมฉีด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(js 100)

-สถาบันบำราศนราดูร ออกประกาศ ขอให้บริการเฉพาะผู้ป่วย ฉุกเฉิน อากาศหนัก และ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ 15 เม.ย.เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77 kaoded

-ศ.วุฒิชัย นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ เผย อาการที่สำคัญที่พบในผู้ป่วยโควิด-19 คือ ตาแดง คันบริเวณเปลือกตา น้ำตาไหล โดยอาจมีอาการทางตามาก่อนอาการไข้ หรือมีเฉพาะอาการทางตาโดยไม่มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิดได้โดยง่าย ทั้งผ่านทาง การหายใจหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งจากดวงตาของผู้ป่วย ซึ่งอาจตรวจพบเชื้อโควิดในน้ำตาหรือซีตาของผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ทุกฉบับ) เว็บไซต์ (มติชน , คมชัดลึก, sanook, workpointnews ,thebangkokinsight, innnews)

-สำนักโฆษกฯ สำนักเลขาธิการนายกฯชี้แจงการบริการสถานการณโควิด 3 เรื่อง 1.ความเชื่อมั่นวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของไทย ย้ำว่า สาธารณสุขยืนยันว่า วัคซีนโควิดที่ไทยใช้ในการฉีดให้กับประชาชนทุกคนมีประสิทธิภาพสูง และความปลอดภัย ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเองได้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น 2. สธ.คาดการณ์ในอีก 1เดือน หากไม่มีมาตรการใดๆ จะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดมากกว่า 20,000 คนต่อวัน กรณีมีการปิดสถานบันเทิงในจังหวัดเสี่ยงจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 2,996 คนต่อวัน เพื่อลดความเสี่ยงจะ เน้นการตรวจคัดกรองโรคควบคุม ติดตาม กำกับ การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน และผู้ป่วยติดเชื้อจะต้องได้รับการรักษาในรพ.เท่านั้น ทั้งรพ.รัฐ /เอกชน /สนาม และ Hospital 3. การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย โดยมีเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในกทม.และปริมณฑล

-ห้างฯ ต่างๆ ประกาศเวลาปิดทำการ ในเวลา 21.00น. ธนาคารปรับเวลาเปิด-ปิด ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกินเวลา 17.00 น. ส่วนสาขาภายนอก ปิดไม่เกินเวลา 15.30 น.

-ประกันสังคมเปิดขึ้นตอน วิธีลงทะเบียนตรวจโควิดฟรี สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40 ที่อยู่ในกทม. ภายใต้โครงการ "ตรวจโควิด-19 เชิงรุกเพื่อผู้ประกันตน" ผ่านเว็บไซต์ sso.icntracking.com ซึ่งจะต้องเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่สธ. หรือ สปสช.กำหนด หากผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี ซึ่งมีอยู่ 81 แห่ง ที่มีความพร้อมมีเตียงรองรับกว่า 1,200 เตียง

-กรมบัญชีกลาง เผยชรก. ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด 19 เบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน

-สมาคมโรงแรมไทย ขวนสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็น “Hospital” รับผู้ป่วยโควิด 19

-ผบช.สทม. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม ชั่วคราว สทม.

-ก.อุตสาหกรรม ส่งชรก. work from home

-สภาฯ แจ้ง ส.ส. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่สถาบันบำราศนราดูร ห้องประชุมอัจฉรวาวันที่ 16-30 เม.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น. ในวันเวลาราชการ สำหรับ ส.ส.ท่านใดที่อยู่ในระหว่างการกักตัว สามารถรับบริการได้หลังจากที่ครบกำหนดการกักตัวแล้ว "ก้าวไกล" แห่ฉีดวันนี้

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, อินโฟเควสท์, businessstoday, กรมประชาสัมพันธ์, INN, มติชน, เดลินิวส์, nationtv)

-กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม

ประเด็นข่าว

ช่วง 5 วัน (10-14 เม.ย.64) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,795 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 192 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 1,818 คน โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 15 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กทม., ขอนแก่น และปทุมธานี สาเหตุสำคัญเกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ประชาชนทยอยเดินทางกลับ ปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้นและชะลอตัวบนถนนมิตรภาพ นอกจากนี้ตามสถานีขนส่งต่างๆ เริ่มคึกคัก โดยเฉพาะหมอชิต 2 และหัวลำโพง โดยจะมีการเสริมรถไฟและรถโดยสารเพิ่มขึ้น

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกในการเดินทางจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.นี้เป็นต้นไป

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)

-ชาว ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เดินหน้าโครงการปลูกกัญชานำร่องบ้านละ 6 ต้น ตามนโยบายของรองนายกฯและ รมว.สธ. โดยนายก อบต.แม่สุก อสม.ต.แม่สุก กำนันต.แม่สุก และตัวแทนสสอ.แจ้ห่ม มีมติว่า เริ่มต้นจะให้ อสม.ในพื้นที่ 220 คน ดำเนินการก่อน และเนื่องจากในพื้นที่ ต.แม่สุก มี รพ. สต. 2 แห่ง จึงมีการรวมกลุ่มขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม มอบหมายให้ ผอ.รพ.สต.เป็นผู้คัดกรองผู้ที่จะปลูกกัญชานำร่อง และมอบหมายให้นายก อบต. แม่สุก เป็นผู้ประสานงานขอใช้พื้นที่ในการปลูก

มะเร็งตับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (บางกอกทูเดย์)

- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวถึงปัญหาของโรคมะเร็งตับในสังคมปัจจุบันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ในระยะลุกลาม อาจเพราะโรคนี้อาจไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตในเวลาไม่นาน ประกอบกับข้อมูลทาง สศช. คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปีพ.ศ. 2564 ยิ่งอาจทำให้สถานการณ์โรคมะเร็งตับในประเทศไทยเลวร้ายลง จากสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าวเราจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับให้ดีขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของโรคจะมากขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การดื่มแอลกอฮอล์ และ การพักผ่อนที่เพียงพอ รวมทั้งการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ